

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: *292* /UBND-NC

Tuy Phước, ngày 21 tháng 4 năm 2015

V/v thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn huyện

Kính gửi:

- Các phòng, ban, ngành, hội đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Những năm qua, công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) đã được các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị-xã hội và các địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả. Nhất là trong chỉ đạo công tác kiểm tra và vận động toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT. Qua đó, đã thu hồi được nhiều loại súng săn, súng tự chế, vũ khí quân dụng, bom, mìn còn sót lại sau chiến tranh.

Tuy nhiên, qua công tác thanh tra, kiểm tra của các lực lượng chức năng đối với các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã trong lĩnh vực này cho thấy còn một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền đã được quan tâm nhưng chưa thường xuyên, sâu rộng, còn một số xã chưa thành lập Ban chỉ đạo, chưa xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác vận động thu hồi VK, VLN, CCHT theo quy định, do đó tình trạng tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT ở một số địa phương chưa được ngăn chặn, thu hồi triệt để. Công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ được giao quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT cũng như công tác bảo quản của các cơ quan, đơn vị còn bất cập. Những hạn chế nêu trên làm ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về VK, VLN, CCHT trong tình hình hiện nay. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, hội đoàn thể huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Các phòng, ban, ngành, hội đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn

Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội và các văn bản hướng dẫn thi hành; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT sát hợp tình hình thực tế từng đơn vị, địa phương. Nhất là, tập trung tổ chức vận động toàn dân giao nộp súng săn, súng tự chế, vũ khí quân dụng còn sót lại sau chiến tranh.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức tổng kiểm tra, rà soát, thống kê đầy đủ các loại VK, VLN, CCHT đã được các cơ quan trang bị; các loại giấy phép liên quan

việc quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT thuộc thẩm quyền quản lý để đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật; có kế hoạch mua sắm, trang bị tủ sắt chuyên dụng, bố trí kho, nơi cất giữ, bảo quản VK, VLN, CCHT đảm bảo an toàn phòng chống cháy, nổ. Tăng cường công tác kiểm tra gắn trách nhiệm cá nhân trong công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT của đơn vị mình; tuyệt đối không để xảy ra mất VK, VLN, CCHT.

Rà soát kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp về vận động toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT theo đúng quy định; phối hợp với Công an huyện, Bộ Chỉ huy quân sự huyện tổ chức tốt công tác thu gom, phân loại, xử lý, tiêu hủy các loại VK, VLN, CCHT sản xuất, lưu giữ, sử dụng trái phép.

2. Công an huyện

Tham mưu Chủ tịch UBND huyện quyết định kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo vận động toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT cấp huyện theo quy định.

Hàng năm, Công an huyện có kế hoạch tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác trang bị, quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT trong nội bộ lực lượng CAND (kể cả lực lượng Bảo vệ dân phố, Công an xã) và các lực lượng khác như: Kiểm lâm, Quản lý thị trường, Cơ quan thi hành án dân sự, lực lượng bảo vệ chuyên trách của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các đơn vị khác được phép trang bị, sử dụng VK, VLN, CCHT hoạt động trên địa bàn huyện. Kiểm tra các trường hợp trước đây được phép sử dụng súng săn mà hiện nay được giao tự bảo quản, chưa tự nguyện giao nộp. Qua đó, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và tập hợp kiến nghị tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự huyện, Đồn Chỉ huy Bộ đội Biên phòng

Tiến hành kiểm tra, rà soát công tác quản lý, sử dụng các loại VK, VLN, CCHT được trang bị trong lực lượng (kể cả lực lượng Dân quân tự vệ). Qua kiểm tra, chủ động khắc phục những hạn chế, thiếu sót đảm bảo công tác quản lý, sử dụng an toàn phục vụ tốt công tác chiến đấu.

Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tổ chức tiếp nhận thu gom, phân loại, thanh lý, tiêu hủy VK, VLN, CCHT do các ngành, các tổ chức và nhân dân chuyên giao, giao nộp đảm bảo an toàn theo đúng quy định tại Nghị định số 26/2012/NĐ-CP ngày 05/4/2012 của Chính phủ và Thông tư số 31/2012/TT-BCA ngày 31/5/2012 của Bộ Công an.

4. Các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Kiểm lâm, Quản lý thị trường tăng cường phối hợp nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT. Đối với các vi phạm nghiêm trọng, đủ điều kiện thì khởi tố, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật nhằm răn đe, giáo dục chung.

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

Hàng năm, chủ động phối hợp, hướng dẫn Công an huyện và UBND các xã, thị trấn lập dự trù hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác vận động giao nộp, thu gom, thanh lý, tiêu hủy VK, VLN, CCHT theo quy định

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, hội đoàn thể và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên; báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua Công an huyện- cơ quan Thường trực) để theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT HĐND Huyện;
- CT, các PCT UBND Huyện;
- LD VP. CVVP (K6);
- Lưu: VT.

Handwritten signature

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Handwritten signature

Nguyễn Đình Thuận